



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

สหกรณ์มองโกเลียเยี่ยมชมการดำเนินงานการสหกรณ์ไทย

ตั้งเป้าสร้างเครือข่ายนานาชาติ

คณะผู้บริหารสหกรณ์มองโกเลีย บินลัดฟ้าเยี่ยมชมการดำเนินงานการสหกรณ์ไทย นำไปสู่การแลกเปลี่ยนรู้สู่การพัฒนาาระบบสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์เร่งสร้างเครือข่ายระดับนานาชาติ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสหกรณ์จากประเทศมองโกเลีย ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานสหกรณ์ในประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ของทั้งสองประเทศ ภายใต้ข้อตกลง(MOU) ที่มีการตกลงระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเทศไทย กับกระทรวงอาหาร เกษตรและอุตสาหกรรม ประเทศมองโกเลีย ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์

นายสมชาย กล่าวว่า หลักสำคัญที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างไทยกับมองโกเลีย ก็คือความร่วมมือด้านการสหกรณ์ที่จะต้องมั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้น และได้มีการนำเสนอสิ่งที่จะทำให้เกิดร่วมมืออย่างถาวรต่อไป โดยการกำหนดกลไกในการขับเคลื่อนความร่วมมืออย่างถาวรเกิดขึ้น คือคณะทำงานด้านการเทคนิคด้านการสหกรณ์ ซึ่งจะมีผู้แทนของทั้งสองฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม นอกจากนี้ ทางมองโกเลีย ก็ได้มีการหารือว่า มองโกเลีย เป็นประเทศทางด้านการเกษตร โดยมีสหกรณ์การเกษตรเป็นส่วนใหญ่ และต้องการจะเรียนรู้การพัฒนาการดำเนินการด้านสหกรณ์การเกษตร กรมฯ จึงได้มีการนำเสนอว่า สหกรณ์การเกษตรของประเทศไทย มีจำนวนมากถึง 4,000 สหกรณ์ จาก 7,000 กว่าสหกรณ์ มีการดำเนินการธุรกิจ และวิธีการดำเนินการสหกรณ์ มีความหลากหลายแล้วแต่ประเภทของสหกรณ์ ดังนั้น ความร่วมมือของทั้งสองประเทศก็จะสามารถดำเนินการได้ในเวลาอันใกล้

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า สิ่งสำคัญประการที่สอง กรมฯ ไม่ได้แค่การถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันเพียงอย่างเดียว แต่ความร่วมมือซึ่งนำไปสู่การดำเนินการธุรกิจ ในเรื่องของการดำเนินการในหลักการของสหกรณ์ จะนำไปสู่การขยายเครือข่าย อย่างทิศทางที่กรมฯ ได้มีการกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ นอกจากการสร้างเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็งแก่ระบบสหกรณ์ในประเทศแล้ว การสร้างเครือข่ายในระดับนานาชาติ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ในขบวนการสหกรณ์อย่างที่เคยทำกับประเทศอื่นๆ เช่น ญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้ ที่จะมีการดำเนินการเพื่อให้เกิดเครือข่ายความเข้มแข็ง ซึ่งมองโกเลีย ก็เป็นอีกประเทศที่กรมฯ มองว่า อย่างน้อยมีเพื่อนในภูมิภาค มีความคิดและอุดมการณ์สหกรณ์เหมือนกันจะสามารถช่วยกันพัฒนาการสหกรณ์ได้

นายสมชาย กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ กรมฯ ได้จัดให้คณะผู้บริหารสหกรณ์มองโกเลียได้ศึกษาดูงานที่สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด จังหวัดนครปฐม สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด และเยี่ยมชมศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี โดยจะเป็นการเปิดโอกาสให้เห็นประเทศไทย เข้าใจประเทศไทย และเข้าใจงานสหกรณ์ของประเทศไทยมากขึ้น มองโกเลียอาจจะเพิ่งตั้งสหกรณ์มาได้ 20 ปี แต่ประเทศอย่างนี้จะมีการพัฒนาและเติบโตได้เร็ว

แม้ประเทศไทยจะดำเนินการงานสหกรณ์มายาวนานกว่า แต่กรมฯ ไม่ได้มองว่ามอง โกลีเยเป็นน้องใหม่ในงานด้านสหกรณ์ แต่มองว่าเป็นเพื่อนที่ทำงานด้านการสหกรณ์ด้วยกัน ซึ่งจะนำมาสู่ความร่วมมือที่ดีกว่า

“ส่วนเรื่องการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ระหว่างประเทศ ถ้าเรามาจากพื้นฐานเดียวกัน Cooperative หรือ Cooperation คือ ความร่วมมือของทุกฝ่าย ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐาน ถ้าเราเริ่มจากคนๆ เดียว รวมตัวกัน 2 หรือ 3 คน เป็นหนึ่งกลุ่ม จากกลุ่มเป็นสหกรณ์ และมากกว่าหนึ่งสหกรณ์เป็นชุมนุมสหกรณ์ เป็นเครือข่ายในประเทศ และความเข้มแข็งที่เกิดที่ดีที่สุดคือ การเชื่อมโยงระหว่างประเทศ เพราะแต่ละประเทศมีจุดข้อดีไม่เหมือนกัน และมีสินค้าที่มีความแตกต่างกัน ตรงนี้จะเป็นจุดที่ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงต่อไปในอนาคต” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว